



แผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

จัดทำโดย

งานนโยบายและแผน  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล  
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา  
โทร./โทรสาร.๐-๔๔๗๕-๖๕๓๔

## คำกล่าวนำ

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ดำเนินจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งที่เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยที่ดำเนินการโดยงบประมาณของหน่วยงานอื่นที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยมาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของแต่ละปีงบประมาณ

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ส่วนราชการทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการจัดทำแผนการดำเนินงานฉบับนี้ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จักได้นำแผนการดำเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพื่อความสุขของประชาชนในท้องถิ่นตำบลหนองหอยต่อไป

อนุมัติ



(นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

## คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลหนองหอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้อง ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลหนองหอยทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังให้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
บทนำ	๒
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๓
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๓
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๕
ส่วนที่ ๒ บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม	๖
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)	๘-๙
บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)	
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๐
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา	๑๑
แผนงานการศึกษา	๑๑-๑๕
แผนงานเคหะและชุมชน	๑๖
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร	๑๗
แผนงานการเกษตร	๑๗
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม	๑๘
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๘
แผนงานงบกลาง	๑๙
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข	๒๐
แผนงานสาธารณสุข	๒๐-๒๑
แผนงานงบกลาง	๒๒
แผนงานเคหะและชุมชน	๒๒
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	๒๓
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๓-๔๒
แผนงานการเกษตร	๔๓-๔๗
แผนงานเคหะและชุมชน	๔๘-๕๐
ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา	๕๑
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๕๑-๕๒
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๕๓
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕๓-๕๕
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๕๖
แผนงานรักษาความสงบภายใน	๕๖
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕๗

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕๘

แผนงานการเกษตร ๕๘

แผนงานสาธารณสุข ๕๙

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผต.๐๒/๑)

ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา ๖๐

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ๖๒

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๖๓-๖๖

#### ภาคผนวก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

# ส่วนที่ ๑ บทนำ

# แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

### อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

\*\*\*\*\*

#### ส่วนที่ ๑

##### ๑.๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งจุดมุ่งหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในช่วง ๕ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑๑ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๐๓/ว ๒๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๔๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยขึ้น และเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับจากรอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวผลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

### ๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยพิจารณาเห็นว่า จะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

### ๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน



จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้ ๓ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยและหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย

- ๑) บทนำ
- ๒) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ๓) ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน
- ๔) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย

- ๑) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑)
- ๒) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๐๒)
- ๓) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น

(ผด. ๐๒/๑)

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

### การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒,๓,๔,.....)

#### **๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

๑. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล
๖. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆ ตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้อย่างถูกต้อง

# ส่วนที่ ๒

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม

## ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วย บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

### ๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผต. ๐๑)

แบบ ผต. ๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผต. ๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วยการลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐)

### ๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผต. ๐๒)

แบบ ผต. ๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ(บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

๒.๓ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผต. ๐๒/๑)

แบบ ผต. ๐๒/๑ เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
<b>๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว</b>					
๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๑.๙๖	๑๓๐,๐๐๐	๐.๒๕	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๒</b>	<b>๑.๙๖</b>	<b>๑๓๐,๐๐๐</b>	<b>๐.๒๕</b>	
<b>๒. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา</b>					
๒.๑ แผนงานการศึกษา	๑๘	๑๖.๖๕	๔,๗๕๐,๑๗๘	๙.๐๔	กองการศึกษาฯ
๒.๒ แผนงานคณะและชุมชน	๑	๐.๙๘	๕๐,๐๐๐	๐.๐๙	กองการศึกษาฯ
<b>รวม</b>	<b>๑๙</b>	<b>๑๘.๖๓</b>	<b>๔,๘๐๐,๑๗๘</b>	<b>๙.๑๓</b>	
<b>๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร</b>					
๓.๑ แผนงานการเกษตร	๒	๑.๙๖	๔๐,๐๐๐	๐.๐๘	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๒</b>	<b>๑.๙๖</b>	<b>๔๐,๐๐๐</b>	<b>๐.๐๘</b>	
<b>๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม</b>					
๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๒.๙๕	๙๐,๐๐๐	๐.๑๗	สำนักปลัด
๔.๒ แผนงานงบกลาง	๓	๒.๙๕	๑๓,๘๐๒,๖๐๐	๒๖.๐๕	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๖</b>	<b>๕.๘๘</b>	<b>๑๓,๘๙๒,๖๐๐</b>	<b>๒๖.๒๒</b>	
<b>๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข</b>					
๕.๑ แผนงานสาธารณสุข	๕	๔.๙๐	๗๙๙,๓๐๐	๑.๕๑	สำนักปลัด
๕.๒ แผนงานงบกลาง	๑	๐.๙๘	๑๗๐,๐๐๐	๐.๓๒	สำนักปลัด
๕.๓ แผนงานคณะและชุมชน	๑	๐.๙๘	๕๒,๐๐๐	๐.๑๐	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๗</b>	<b>๖.๘๖</b>	<b>๑,๐๒๑,๓๐๐</b>	<b>๑.๙๓</b>	

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**  
**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา**

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
<b>๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน</b>					
๖.๑ แผนงานยุทธศาสตร์และกายโยธา	๓๓	๓๒.๓๖	๒๖,๓๕๓,๙๙๙	๔๙.๗๔	กองช่าง/สำนักปลัด
๖.๒ แผนงานการเกษตร	๑๐	๙.๘๐	๓,๘๘๘,๕๐๐	๗.๓๖	กองช่าง
๖.๓ แผนงานเกษตรและชุมชน	๓	๒.๙๔	๕๙๕,๔๐๐	๑.๑๒	กองช่าง
<b>รวม</b>	<b>๔๖</b>	<b>๔๕.๑๐</b>	<b>๓๐,๘๓๗,๘๙๙</b>	<b>๕๘.๒๒</b>	
<b>๗. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา</b>					
๗.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๗	๖.๘๖	๔๕๖,๐๐๐	๐.๘๖	กองการศึกษาฯ
<b>รวม</b>	<b>๗</b>	<b>๖.๘๖</b>	<b>๔๕๖,๐๐๐</b>	<b>๐.๘๖</b>	
<b>๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</b>					
๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๗	๖.๘๖	๑,๐๑๕,๐๐๐	๑.๙๒	สำนักปลัด / กองคลัง
<b>รวม</b>	<b>๗</b>	<b>๖.๘๖</b>	<b>๑,๐๑๕,๐๐๐</b>	<b>๑.๙๒</b>	
<b>๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</b>					
๙.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒	๑.๙๖	๒๓๐,๐๐๐	๐.๔๔	สำนักปลัด
๙.๒ แผนงานยุทธศาสตร์และกายโยธา	๑	๐.๙๘	๓๒๕,๐๐๐	๐.๖๓	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๓</b>	<b>๒.๙๔</b>	<b>๕๕๕,๐๐๐</b>	<b>๑.๐๕</b>	
<b>๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>					
๑๐.๑ แผนงานการเกษตร	๒	๑.๙๖	๑๗๐,๐๐๐	๐.๓๒	สำนักปลัด
๑๐.๒ แผนงานสาธารณสุข	๑	๐.๙๘	๒๐,๐๐๐	๐.๐๔	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๓</b>	<b>๒.๙๔</b>	<b>๑๙๐,๐๐๐</b>	<b>๐.๓๖</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๐๒</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๕๒,๘๘๕,๙๙๙</b>	<b>๑๐๐</b>	



๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ.	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓				พ.ศ. ๒๕๖๔								
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๑๐๔/๑๔๖)	๑. จัดให้มีการแสดงของเด็กและเยาวชนใน ตำบล ๒. จัดมีพิธีศรศภาวไฟให้ความรู้แก่เด็กและ เยาวชน ๓. จัดหาของขวัญ ของรางวัลให้แก่เด็กในการ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๔. ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลหนอง หอย จำนวนประมาณ ๓๐๐ คน	๘๐,๐๐๐	อบต. หนองหอย	กอง การศึกษาฯ													
๒	โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก นักเรียน (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๑๓๐/๑๔๔)	คำอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็กของ ศพด. จำนวน ๓ แห่งและนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ - ประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๖ แห่ง ดังนี้ ๑. เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต. หนองหอย จำนวน ๑๐๐คนๆละ ๓.๗๗ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน เป็นเงิน ๑๙๑,๖๒๐ บาท ๒. นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๕๕๐คน ๆ ละ ๓.๗๗ บาท ๒๖๐ วัน เป็นเงิน ๑,๑๓๐,๕๕๖บาท	๑,๙๒๑,๖๒๐	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและ โรงเรียนสังกัด สพฐ. โมพื้นที่ ตำบล หนองหอย ๖ โรงเรียน	กอง การศึกษาฯ													



๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  
๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔								
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ค.ย.	
๓	โครงการเสริมสร้าง ประสบการณ์เรียนรู้ (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๕ หน้า ๑๐๗/๒๕๕)	นำเด็กเล็ก ครู ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง หอย จำนวน ๑๗๗ คน ไปเรียนรู้และ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	๕๐,๐๐๐	สวนสัตว์ นครราชสีมา	กอง การศึกษาฯ		↔										
๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการ เรียนการสอน) (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๑๐๗/๒๕๕)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่ เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.หนองหอย จำนวน ๑๐๐ คนๆละ ๑,๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท	๑๗๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต. หนองหอย จำนวน ๓ แห่ง	กอง การศึกษาฯ		↓										
๕	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน) (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๐๕/๒๕๕)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหอยจำนวน ๓ แห่ง รวมจำนวน ๑๐๐ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๕๕ วัน เป็นเงิน ๕๑๐,๐๐๐ บาท	๕๑๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต. หนองหอย จำนวน ๓ แห่ง	กอง การศึกษาฯ		↓										
๖	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือ เรียน) (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๐๕/๒๕๕)	เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนให้แก่เด็ก นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต. หนองหอย จำนวน ๑๐๐ คนๆละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต. หนองหอย จำนวน ๓ แห่ง	กอง การศึกษาฯ					↔							
๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์ การเรียน) (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๐๕/๒๕๕)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็ก นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต. หนองหอย จำนวน ๑๐๐ คนๆละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต. หนองหอย จำนวน ๓ แห่ง	กอง การศึกษาฯ					↔							

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๔														
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๘	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๑๐๖/๑๔๕)	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่ เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.หนองหอย จำนวน ๑๐๐ คนๆละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	๓๐,๐๐๐ (บาท)	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบรม หนองหอย จำนวน ๓ แห่ง	กอง การศึกษาฯ															
๙	โครงการอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๑๐๗/๑๔๕)	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและ อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารบุคลากรทาง การศึกษาและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กดังนี้ ๑. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองหอย ๒ ท่าน ๒. บุคลากรทางการศึกษา ๓ คน ๓. ครูและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งต้องการบริหารส่วนตำบลหนองหอย จำนวน ๖ คน ๔. คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จำนวน ๑๕ คน	๙๐,๐๐๐	อบรมที่ อบต. หนองหอย ศึกษาสูงงาน ณ ศพด.ต้นแก้ว	กอง การศึกษาฯ															
๑๐	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน) (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๑๐๖/๑๔๕)	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่ เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.หนองหอย จำนวน ๑๐๐ คนๆละ ๔๓๐ บาท เป็นเงิน ๔๓,๐๐๐ บาท	๔๓,๐๐๐	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบรม หนองหอย จำนวน ๓ แห่ง	กอง การศึกษาฯ															



๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  
๒.๑ แผนงานการศึกษา

แบบ รค. ๐๒

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ผ.ย.	จ.ค.	ผ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๖	โครงการเศรษฐกิจ พอเพียง (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๑๑๔/๑๙๔)	อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน บ้านบุเข้เพื่อดำเนินโครงการเศรษฐกิจ พอเพียง	๒๐,๐๐๐	โรงเรียน บ้านบุเข้	กอง การศึกษา													
๑๗	โครงการเกษตร สนับสนุนผลผลิตเพื่อ อาหารกลางวัน (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๑๑๕/๑๙๔)	อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน บ้านท่าบ่อพัฒนา เพื่อดำเนินโครงการ เกษตรสนับสนุนผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน	๒๐,๐๐๐	โรงเรียนบ้าน ท่าบ่อพัฒนา	กอง การศึกษา													
๑๘	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๑๑๕/๑๙๔)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการฯ ให้ทุนฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลหนองหอย เพื่อดำเนิน โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน จำนวน ๕๕๐ คน ๒๐ บาท/วัน จำนวน ๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๒,๓๖๐,๐๐๐ บาท	๒,๓๖๐,๐๐๐	โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ ตำบล หนองหอย ๒ โรงเรียน	กอง การศึกษา													
รวม	๑๘ โครงการ		๔,๖๘๐,๐๐๐															

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  
๒.๒ แผนงานเฉพาะและชุมชน

แบบ ผศ. ๐๒

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓		พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ส.ค.	พ.ย.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านท่านบ พัฒนา (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๑๕๐/๑๕๔)	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านบ พัฒนา: โครงการปลูกต้นไม้ จัดสวนหย่อม ปรับสภาพแวดล้อมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๕๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้าน ท่านบพัฒนา	กอง การศึกษาฯ						↕						
รวม	๑ โครงการ		๕๐,๐๐๐														

๓. ยุทธศาสตร์ด้านกการพัฒนากการเกษตร

๓.๑ แผนงานกการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔										
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการปรับปรุงขยยะสดีเป็งปุ๋ยหมักชีวภาพ (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๑๕๒/๑๕๔)	ฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยหมักชีวภาพให้กับเกษตรกรในตำบลหนองหยย จำนวน ๗๕ คน	๒๐,๐๐๐	ที่ทำการ อบต. หนองหยย	สำนักปลัด														
๒	โครงการปลูก/รักษา/อนุรักษ์พืชในสวนสมุนไพรอินทรีย์มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๑๖๑/๑๕๔)	ศึกษาดูงานสวนลุงเนา อำเภอวังน้ำเขียว เกี่ยวกับสมุนไพร ให้กับประชาชนในตำบลหนองหยย จำนวน ๔๕ คน	๒๐,๐๐๐	อำเภอวังน้ำเขียว	สำนักปลัด														
รวม	๒ โครงการ		๔๐,๐๐๐																

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

๔.๑ แผนงานสร้างสุขภาวะวัยเด็กของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓				พ.ศ. ๒๕๖๔							
						พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลหนองทราย (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๑๕๔/๑๕๕)	๑.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกาป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ๒.ติชมรางวัลประชาชนสัมพันธ์การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ๓.ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นเด็ก เยาวชน และประชาชนจำนวน ๗๕ คน	๒๐,๐๐๐	โรงเรียนบ้าน ท่าบ่อพัฒนา	สำนักปลัด												
๒	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด : พัฒนาศูนย์รักกันวัยอัน ควร การตั้งศรัทธาโบ ยารุ่น (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๑๕๓/๑๕๔)	จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ ชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ ๑-๖ โรงเรียนที่มี เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร จำนวน ๖๐ คน	๓๐,๐๐๐	อบต. หนองทราย	สำนักปลัด												
๓	โครงการจ้างเด็ก นักเรียนนักศึกษาทำงาน ในเชิงปิดภาคเรียน (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๑๕๖/๑๕๕)	๑.จ้างเด็กนักเรียน/นักศึกษาช่วงอายุ ระหว่าง ๑๕ - ๒๕ ปี ทำงานในครัวเรือน ๒.ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นเด็กนักเรียน/นักศึกษา จำนวน ๓๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	อบต. หนองทราย	สำนักปลัด												
รวม	๓ โครงการ		๙๐,๐๐๐														

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

๔.๒ แผนงานกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔														
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	เบี่ยงชีฟผู้พิการ (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๑๙๐/๒๙๕)	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการตำบลหนองหอย คนละ ๘๐๐ บาทต่อเดือน จำนวน ๑๒ เดือน	๓,๕๙๓,๕๐๐	พื้นที่ตำบล หนองหอย ๑๕ หมู่บ้าน	สำนักงาน หลัก															
๒	เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๑๙๓/๒๙๕)	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเฉลี่ยจำนวน ๑๒ คน คนละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน จำนวน ๑๒ เดือน	๗๒,๐๐๐	พื้นที่ตำบล หนองหอย ๑๕ หมู่บ้าน	สำนักงาน หลัก															
๓	เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๑๙๕/๒๙๕)	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแยกตามช่วง อายุ จำนวน ๑๒ เดือน ดังนี้ -อายุ ๖๐-๖๙ ปี จำนวน ๖๐๐ บาทต่อคน ต่อเดือน -อายุ ๗๐-๗๙ ปี จำนวน ๗๐๐ บาทต่อคน ต่อเดือน -อายุ ๘๐-๘๙ ปี จำนวน ๘๐๐ บาทต่อคน ต่อเดือน -อายุ ๙๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๑,๐๐๐ บาทต่อ คนต่อเดือน	๓,๒๒๕,๖๐๐	พื้นที่ตำบล หนองหอย ๑๕ หมู่บ้าน	สำนักงาน หลัก															
รวม	๓ โครงการ		๗,๕๓๑,๖๐๐																	



## ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

## ๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการรณรงค์ การแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองพยอม (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๒๒/๑๙๕)	๑. จ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานขับรถฉุกเฉินกู้ชีพและพนักงานกู้ชีพจำนวน ๖ คน ๒. ยอมรับให้ความรู้แก่พนักงานขับรถฉุกเฉินกู้ชีพและพนักงานกู้ชีพ ๓. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ๔. ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉินในตำบล	๖๐๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบลหนองพยอม ๑๕ หมู่บ้าน	สำนักงานหลัก														
๒	โครงการรณรงค์และ กำจัดลูกน้ำขุยลาย (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๑๒๐/๑๙๕)	ดำเนินการควบคุมและป้องกันโรค ใช้เหยื่อออกในเขต อบต. เช่น จัดกิจกรรม เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การ กำจัดลูกน้ำขุยลาย การจัดหาทรายอะเบท น้ำยาเคมีสำหรับพ่นเพื่อกำจัดขุยลาย	๗๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบลหนองพยอม ๑๕ หมู่บ้าน	สำนักงานหลัก														
๓	โครงการเงินอุดหนุน สำหรับสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และชะมด ทะเล เป็ย น สัตว์ ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศสดาพระราชบิดาสมเด็จพระ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๑๑๙/๑๙๕)	เป็นเงินอุดหนุนสำหรับโครงการเพื่อ สนับสนุนการสำรวจประชากรสุนัขและแมว จำนวน ๒,๓๐๐ ตัว	๖,๓๐๐	พื้นที่ตำบลหนองพยอม ๑๕ หมู่บ้าน	สำนักงานหลัก														

## ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

## ๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓												
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
๔	โครงการเงินอุดหนุน สำหรับขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานตาเสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกูณาธิบดี กษัตริย์สยาม บรมนาถบพิตร (ข้อบัญญัติฉบับที่ ๒๕๖๔ หน้า ๑๑๘/๑๙๔)	เป็นเงินอุดหนุนสำหรับโครงการเพื่อ สนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าสำหรับสุนัขและแมวจรจัดจำนวน ๒๑๐๐ ตัว	๖๓,๐๐๐	พื้นที่ตำบล หนองหอย ๓๕ หมู่บ้าน	สำนักปลัด ท้องถิ่น													
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า (ข้อบัญญัติฉบับที่ ๒๕๖๔ หน้า ๑๒๒/๑๙๔)	สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลหนองหอยได้รับ การฉีดวัคซีน จำนวน ๒,๑๐๐ ตัว	๖๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบล หนองหอย ๓๕ หมู่บ้าน	สำนักปลัด													
รวม	๕ โครงการ		๑๒๓,๐๐๐															

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

๕.๒ แผนงานงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓		พ.ศ. ๒๕๖๔										
						ผ.ย.	อ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.			
๑	เงินสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ท้องถิ่นสุขภาพ องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองหอย (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๑๙๓/๒๕๔)	สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. หนองหอย (ตามสัดส่วนเงินสมทบของ อบต. ขนาดกลางสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าหลักประกันสุขภาพที่ได้รับจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)	๑๗๐,๐๐๐	อบต. หนองหอย	สำนักปลัด													
รวม	๑ โครงการ		๑๗๐,๐๐๐															

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

๕.๓ แผนงานพิเศษและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓		พ.ศ. ๒๕๖๔										
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการก่อสร้างடைเผา ขยะ อบต.หนองหอย (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๑๙๓/๑๙๔)	ก่อสร้างเตาเผาขยะ ขนาด ๓.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบของอบต.หนอง หอย	๕๒,๐๐๐	อบต. หนองหอย	สำนักปลัด													
รวม	๑ โครงการ		๕๒,๐๐๐															

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  
๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔													
						พ.ศ. ค.ศ.	พ.ย. ร.ศ.	พ.ค. จ.ศ.	มิ.ย. ก.ค.	ก.พ. ม.ค.	มิ.ก. ก.ย.	เม.ย. พ.ค.	มิ.ย. ก.ค.						
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านท่าบ่อพัฒนา และทางเชื่อมเข้าออก ค.ส.ส. (ข้อมูลผู้เฝ้าฯ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๑๗๒/๑๗๔)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและทางเชื่อมเข้าออก ค.ส.ส. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว รวม ทางเข้าออก ๗๘.๕๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร คัดเป็นปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๘.๘๗๕ ลบ.ม. พรีคาสต์เป็นพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓๗๒.๕๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. บริเวณทางเชื่อม ขนาด ๒ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓ จุด ๑ จุด ๖ ท่อน รวม ๑๘ ท่อน รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน	๒๕๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้าน ท่าบ่อพัฒนา	กองช่าง														
๒	โครงการก่อสร้างห้อง เก็บน้ำประปาของ อบต. หนองหอย (ข้อมูลผู้เฝ้าฯ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๑๗๕/๑๗๕)	ก่อสร้างห้องเก็บน้ำประปา ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร สูงไม่น้อย กว่า ๖.๐๐ เมตร ตั้งถึงกับน้ำดื่มภายใน ไม่ เป็นตะไคร่น้ำขนาดความจุ ใบละ ๑.๕๐๐ ลิตร จำนวน ๓ ใบ พร้อมหลังคา พร้อม ต่อเชื่อมระบบน้ำเข้าและระบบจ่ายน้ำ รายละเอียดตามแบบของ อบต.หนองหอย	๑๑๓,๐๐๐	อบต. หนองหอย	กองช่าง														
๓	โครงการก่อสร้างโรง จอดรถจักรยานยนต์ อบต.หนองหอย (ข้อมูลผู้เฝ้าฯ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๑๗๔/๑๗๔)	ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร คิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบของอบต.หนองหอย	๗๙,๐๐๐	อบต. หนองหอย	สำนักปลัด														

๖. ยุทธศาสตร์ด้านภาวการณ์พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  
๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔											
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพยอม หมู่ที่ ๑ ซอยบ้านนางเย็น วน นกสร แขนสันเทียะ	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร คิดเป็น ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต ทน ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือพื้นที่รับโค้งพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ตารางเมตร คิดเป็นปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังหรือหินคลุกให้ลึกลงข้างละ ๐.๓๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร คิดเป็น ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๑.๑๕ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต ทน ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๑๕๑.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังหรือหินคลุกให้ลึกลงข้างละ ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๑.๒๕ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต ทน ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังหรือหินคลุกให้ลึกลงข้างละ ๐.๑๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๑.๒๕ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต ทน ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังหรือหินคลุกให้ลึกลงข้างละ ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด นครราชสีมาเลขที่ ทถ.นม.๐๑-๒๐๑	๒๕๖,๐๐๐	ซอยบ้านนางเย็น วน นกสร แขนสันเทียะ	กองช่าง												

## ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

## ๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓											
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๕	โครงการปรับปรุงถนน โดยเสริมลูกรังบ้าน ท่าขุนพัฒนาสาย ตลุมวัง  (ชื่อบัญชีฯ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๑๙๖/๑๙๕)	รื้อปรับเกรดผิวทางเดิม พร้อมบดอัดแน่น กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร คิด เป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐.๐๐ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๒๐๐.๐๐ ตร. ม. พร้อมเกรดบดอัดบดอัดแน่น พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๖๐๐ มม. จำนวน ๒ จุดๆ ละ ๖ ท่อน รวม ๑๒ ท่อน พร้อมป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตาม แบบมาตรฐานขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ พ.ท. น.ม. ๐๑-๑๐๓	๕๒๗,๐๐๐	ถนนบ้าน ท่าขุนพัฒนา สาย 1 ย ตลุมวัง	กองช่าง												
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หนองกก หมู่ที่ ๕ ของ บ้านนายสังข์ วงษ์สังข์ บ้านนา ฉิมพิก หมู่ ๑๑  (ชื่อบัญชีฯ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๑๖๙/๑๙๕)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน นายสังข์ วงษ์สังข์ - บ้านนายฉิมพิก หมู่ ๑๑ กว้าง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร คิดเป็น ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐.๔๐ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลง ลูกรังหรือหินคลุกให้ห่างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานขององค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ พ.ท. น.ม. ๐๑-๑๐๓	๑๖๐,๐๐๐	บ้านหนองกก หมู่ที่ ๕ ซอย บ้านนายสังข์ วงษ์สังข์ - บ้านนาย ฉิมพิก หมู่ ๑๑ ตลุมวัง	กองช่าง												

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔											
						ค.ศ. พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกซอยบ้าน นู น ย สันต์ พร้อมแก้ไข - บ่อขยะ บึงหนองกอก หมู่ที่ ๕ (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๑๓๗/๒๕๕)	รื้อปรับเกรดผิวทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐๐.๐๐ ตร.ม พร้อมเสริมหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ทน ๑.๓๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมเกรดแก่กับบดอัดแน่นพร้อมเปิดโครงการ จำนวน ๑ บ้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ พล.ม. ๐๑๑-๑๖	๑๗๕,๐๐๐	บ้านหนองกก หมู่ที่ ๕ ซอยบ้านนู น ย สันต์ พร้อมแก้ไข บ่อขยะ	กองช่าง												
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน นู น ชล ลูก ชิง โศ หมู่ที่ ๕ ซอยบ้าน นู น ย สันต์ กะ - นางอ้อย ผมงาม (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๑๖๖/๑๙๕)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน นู น ย สันต์ กะ - นางอ้อย ผมงาม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร ทน ๑.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๒.๕๐ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๒๖๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมฝังลูกรังหรือหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๓ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ พล.ม. ๐๑๑-๒๐๑	๑๒๘,๐๐๐	บ้านตลุกชิงโต หมู่ที่ ๕ ซอยบ้าน นู น ย สันต์ กะ - นางอ้อย ผมงาม	กองช่าง												

## ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

## ๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๓					พ.ศ. ๒๕๖๔										
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลุกข่อย หมู่ที่ ๑๗ ซอยบ้านนายสมถวิล ซอยสันติเยะ - บ้านนายพล นิตยภัคดี ซอยบ้านนายพล นิตยภัคดี ซอยบ้านนายพล นิตยภัคดี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน บ้านนายสมถวิล ซอยสันติเยะ - บ้าน นายพล นิตยภัคดี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ตัดเป็นปริมাত্রคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘.๐๐ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังหรือหินคลุก:หกล ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๓ ป้าย รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา รหัสที่ พถ.นม.๐๑-๒๐๑๑	๑๘๕,๐๐๐																
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ ๑๗ ซอยบ้านนายพล นิตยภัคดี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน คลอง - ระเบียบประปา ขนาด กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมাত্রคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐.๓๕ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๔๖๙.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังหรือหินคลุก:หกล ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๓ ป้าย รายละเอียดตาม แบบมาตรฐานขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา รหัสที่ พถ.นม. ๐๑-๒๐๑๑	๒๗๕,๐๐๐																



๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน โดยเสริมลูกรังบ้นด้วย น้อยหมู่ที่ ๙ สายบ้าน นายอำพล พรสวัสดิ์ - สะพานสารณะ (ชัยบุญฤดีฯ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๑๗๗/๑๗๘)	รื้อปรับเกรดผิวทางเดิม หรือขยาย กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ก้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร คิด เป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมเกรดกบยบอัดแน่น รายละเอียดตามแบบมาตรฐานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ทล.นม.๐๑-๑๐๓	๘๕,๐๐๐	บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ ๙ สาย บ้านนาย อำพล พรสวัสดิ์ - สะพานสาร ณะ	กองช่าง															
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนผิว จราจรเคซีดี บ้าน ห้วยปะคำ หมู่ที่ ๑๐ สายสามแยกทองโพธิ์ คลองอีสามเขียว (ชัยบุญฤดีฯ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๑๗๘/๑๗๙)	ขุดรื้อผิวทางเดิมพร้อมปรับระดับถนนขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร คิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐.๐๐ ตาราง เมตร พร้อมเสริมชั้นพื้นทางหินคลุก บดอัด แน่นหนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ กบ.ม. พร้อมผิว ทางเคซีดีขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๕๕๗,๐๐๐	บ้าน ห้วยปะคำ หมู่ที่ ๑๐ สายสามแยก ทองโพธิ์ - คลองอีสาม เขียว	กองช่าง															

## ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

## ๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและกาไรโอธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๔														
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คันดินเพื่อการเกษตร บ้านท่าบ่อพัฒนาได้หมู่ ที่ ๑๒ สายบ้านบางขุน วันพึงเทียม  (ข้อมูลปี ๒๕๖๔ หน้า ๑๗๗/๑๙๔)	ปรับปรุงรถเกี่ยชุดตอ ตัดคันไม้แต่งคันทาง พร้อมบดอัดถนน กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๕๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓,๖๐๐.๐๐ ตร.ม พร้อมลงหินถมคันทาง กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐.๐๐ เมตร ลาดเอียงคันทาง ๓:๑ สูงตามแบบ คิดเป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า ๓,๙๗๓ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมเกรตเสียบดอัด แน่นพร้อมวางท่อค.ส.ส ขนาด ๑๑ ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ระยะ ๖๕๕ ฟุต หรือ รวม ๒ จุดไม่น้อยกว่า ๑๖ ท่อน พร้อม ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบมาตรฐานขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ทด.นม. ๐๖๓๓๐๑	๑,๐๐๐,๐๐๐ (บาท)	บ้านท่าบ่อ พัฒนาได้ หมู่ ที่ ๑๒ สาย บ้านบางขุน วันพึงเทียม	กองช่าง หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๔													

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔												
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนน โดยเสริมลูกรังสายบ้าน ใหม่ในหนอง หมู่ที่ ๑๓ ซอยบ้านนายบุญมา เขตสูงเนิน - สีแยกบ้าน บุเขวี  (จัดบัญชีไว้ ปี ๒๕๖๕ หน้า ๑๗๘/๑๕๕)	ขงมี ๑ รื้อปรับเกรดผิวทางเดิม พร้อมยกตัด ถนน กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตร.ม พร้อมลงลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร คิดเป็น ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ ลบ.ม.หรือคิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.พร้อม เกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ขงมี ๒ รื้อปรับเกรดผิวทางเดิม พร้อมยกตัด ถนน กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตร.ม พร้อมลงลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร คิดเป็น ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ลบ.ม.หรือคิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตร.ม.พร้อม เกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ขงมี ๓ รื้อปรับเกรดผิวทางเดิม พร้อมยกตัด ถนน กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม พร้อมลงลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร คิดเป็น ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ลบ.ม.หรือคิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม.พร้อม เกรดเกลี่ยบดอัดแน่นพร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด นครราชสีมา เลขที่ ทท.นม.๐๑-๑๐๓	๒๓๐,๐๐๐	บ้านใหม่ใน หนอง หมู่ที่ ๑๓ ซอยบ้านนาย บุญมา เขต สูงเนิน สี แยก บ้าน บุเขวี	กองช่าง	พ.ศ. ๒๕๖๓	ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

## ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

## ๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระงาม หมู่ ๓๕ ซอยบางกน้อย มีกำแพง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอบทาง นกล้อย ขนาด กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร คิดเป็น ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓.๐๐ ลบ. ม. หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังหรือหินคลุกไหลทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด ฉะเชิงเทราเล่มที่ ๓๓ ม.๐๑๒๐๒	๑๒๘,๐๐๐	บ้านพระงาม หมู่ ๓๕ ซอย บางกน้อย มีกำแพง	กองช่าง													

## ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

## ๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔								
						ต.ล.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระงาม หมู่ที่ ๑๔ ซอยบ้านนายแดงอาจ สินทรัพย์จำนวนที่ ๑๔ นางจันทร์ วนสันเทียะ (๑.กันเงินโครงการใน ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี๒๕๖๓ ๒.จัดทำสัญญาจ้างทั้ง หุ้นส่วนจำกัดคลองแค สัญญา เลขที่ CNTP- ๐๔๔๖/๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เริ่ม สัญญา ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด สัญญา ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๙๐ วัน)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน นายแดงอาจ อินทร์จำนวนที่ ๑๔ - บ้านนาง จันทร์ วนสันเทียะ ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๑.๕๐ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๘๑๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาณลูกครึ่งหรือ หินคลุกไหลทั้งข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อม จ่ายโครงการ จำนวน ๑ ปีก รายละเอียด ตามแบบมาตรฐานขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมาเลขที่ พล.ม. ๐๓-๒๐๑	๕๐๐,๐๐๐	บ้านพระงาม หมู่ที่ ๑๔ ซอยบ้าน นายแดงอาจ อินทร์จำนวนที่ - บ้าน นางจันทร์ วนสันเทียะ	คลองข้าง												

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓		พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตุ๊กซังโค หมู่ที่ ๗ ของบ้านมาตเวียงชัย แซก พุทรา - บ้าน นางสาวกัญนิภา กัญนิภา กลาง  (๑) กั้นเงินโครงการใน ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ๒. จัดทำสัญญาจ้าง ทำง ทำในส่วนจำกัด ตติยชัย (๒๐๑๔) สัญญาเลขที่ CMTF-๐๓๑๐/๒๓ ลง วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เริ่มสัญญาลง วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๙๐ วัน)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบ้าน นายเวียงชัย แซกพุทรา - บ้านนางสาว กัญนิภา กัญนิภากลาง ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๕.๐๐ เมตร ทน น้ำยกว่า ๑๘๔.๘๐ สบ.ม. หรือคิดเป็น พื้นที่คอนกรีต ทน ๐.๓๕ เมตร ไม่น้อย กว่า ๑.๒๓๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลง ลูกเหล็กหรือหินคอกเหล็กห่างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมย้ายโครงการ จำนวน ๑ บ้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ พย.ม.๐๑-๒๐๑	๕๕๐,๐๐๐	บ้านตุ๊กซังโค หมู่ที่ ๗ ขอยบ้าน นายเวียงชัย แซกพุทรา - บ้านนางสาว กัญนิภา กัญนิภากลาง	กองช่าง												

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๖.๑ แผนงบประมาณสหภาพกรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓								
						พ.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หนองหอย หมู่ที่ ๑ ซอย บ้านนายหัตถ์ เล่าสูง เนิน-หน้าโรงเรียนบุญ เหลือวิทยานุสรณ์ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน นายหัตถ์ เล่าสูงเนิน - หน้าโรงเรียนบุญ เหลือวิทยานุสรณ์ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๗.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๒๐ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลูกรังหรือหินคลุกให้ล้ ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๓ ป้าย รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมาเลขที่ ทก.นม. ๐๓ ๒๐๑	๘๕๐,๐๐๐ (บาท)	บ้านหนอง หอย หมู่ที่ ๑ ซอยบ้านนาย หัตถ์ เล่าสูง เนิน-หน้า โรงเรียนบุญ เหลือวิทยา านุสรณ์ ๒	กองช่าง	พ.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๔											
						พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๙	โครงการปรับปรุงถนน โดยเสริมลูกรังบ้านถนน หัก หมู่ที่ ๒ สายบ้าน นายประเชิญ เทียน สันติยะ-เชียงใหม่สาย ตลุกต้งไผ่ -ตลุกซีก	ปรับปรุงเกรดผิวทางเดิม พร้อมบดอัดแน่น กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐.๐๐ ตร.ม พร้อมลงลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร คิด เป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๑๒๕.๐๐ ลบ. ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมเกรดเทียบดัดแน่นพร้อมปูยาง โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตาม แบบมาตรฐานขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ พฉ.นม. ๐๑-๑๐๑	๕๘๓,๐๐๐	บ้านถนนหัก หมู่ที่ ๒ สาย บ้านนาย ประเชิญ เทียน สันติยะ - เชียงใหม่สาย เชื่อมถนนสาย ตลุกต้งไผ่ - ตลุกซีก	กองช่าง	ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.



๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓					พ.ศ. ๒๕๖๔							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าขนบพัฒนา หมู่ที่ ๓ ซอยบ้านนางสงของน้อยจันทน์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางสงของ น้อยจันทน์ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๓.๖๐ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๖๒๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังหรือหินคลุกไต่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือวางท่อค.ส.ล. ขนาด ๑๐.๓๐๕ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดละ ๔ ท่อน รวม ๘ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ปี-ย์ วัสดุละเอียดตามแบบมาตรฐานของศกกรของส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมาเลขที่ ทล.นม.๐๑-๒๐๑๑	๓๓๐,๐๐๐	บ้านท่าขนบพัฒนา หมู่ที่ ๓ ซอยบ้านนางสงของน้อยจันทน์	กองช่าง													
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโค้งสำโรง หมู่ที่ ๔ (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามมติที่ประชุมสภาอบต.หนองหอย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโค้งสำโรง เชื่อมเขตหนองกระทุ่ม ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๙.๙๕ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๖๖๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังหรือหินคลุกไต่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ปี-ย์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน	๓๙๕,๐๐๐	บ้านโค้งสำโรง เขื่อนเขต หนองกระทุ่ม	กองช่าง													

## ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

## ๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๔													
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๒๒	โครงการปรับปรุงถนน โดยเสริมหินคลุกข้าง ขวา หมู่ที่ ๖ สายศาล ตาปูอย่างกับวัดลูกทัน  (โครงการจ่ายขาดเงิน สะสม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ตาม มติที่ประชุมสภาอบต. หนองหอย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓)	รื้อปรับเกรตผิวทางเดิม พร้อมบดอัดแน่น กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร คัดเป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๒.๕๐ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรด เกลี่ยบดอัดแน่น พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด นครราชสีมา เลขที่ ทถ.นม.๐๑-๑๖	๕๗๐,๐๐๐	บ้านบุเข้ หมู่ที่ ๖ สาย ศาลตาปู-อย่าง เก็บน้ำตลุด หิน	กองช่าง														
๒๓	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหล็ก ค.ส. บ้าน บุเข้ หมู่ที่ ๖  (โครงการจ่ายขาดเงิน สะสม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ตาม มติที่ประชุมสภาอบต. หนองหอย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓)	ก่อสร้างท่อลอดเหล็ก ค.ส. ชนิด ๒ ช่อง ขนาด ๓.๐๐ เมตร x ๑.๕๐ เมตร ความ ยาว ๕.๐๐ เมตร พร้อมเทลาดคอนกรีตข้าง ทั้งสองดเพื่อระบาย ขนาดสันคอกมกรัดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒ ด้าน ๘.๐๐ เมตร สูง ๒.๓๐ เมตร ฐานกว้าง ๕.๔๐ เมตร พร้อมงานทิ้งหินใหญ่กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐ เมตร ทน ๐.๒๕ เมตร พร้อม ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนของอบต.หนองหอย	๓๓๕,๐๐๐	บ้านบุเข้ หมู่ที่ ๖	กองช่าง														

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและกาไรโซ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓														
						พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๒๔	โครงการปรับปรุงถนน โดยเสริมหินคลุกบ้าน โคกเพชร หมู่ที่ ๘ สาย สนมกัฬา - เคนอ้อย (โครงการจ่ายขาดเงิน ๓๕ ส.ม. ประจำปี ๒๕๖๓ ตาม งบประมาณ ๒๕๖๓ ตาม มติที่ประชุมสภาอบต. หนองพยอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓)	รื้อปรับเกรดผิวทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาณทรายเมื่มีน้อยกว่า ๓,๐๕๐.๐๐ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม เกรดเกลี่ยบดอัดแน่น พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๓ ป้าย รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ทถ. นม. ๐๓-๑๐๖	๓,๐๐๐,๐๐๐	บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๘ สาย สนมกัฬา - เคนอ้อย	กองช่าง															
๒๕	โครงการปรับปรุงถนน โดยเสริมลูกรังบ้านห้วย น้อย หมู่ที่ ๙ สายสระ น้ำ สาร ๕ ร ๕ นายอนัด จอกพุดธา (โครงการจ่ายขาดเงิน ๓๕ ส.ม. ประจำปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๒๕๖๓ ตาม มติที่ประชุมสภาอบต. หนองพยอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓)	รื้อปรับเกรดผิวทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาณทรายไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐.๐๐ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ทถ. นม.๐๓-๑๐๗	๒,๗๔,๐๐๐	ห้วยน้อย หมู่ ที่ ๙ สายสระ น้ำ สาร ๕ ร ๕ จอกพุดธา	กองช่าง															

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  
๖.๑ แผนงบประมาณโครงการและกาไร้

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงา รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓				พ.ศ. ๒๕๖๔							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ห้วยปะค่า หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านบางคูศรี คูพัฒนา  (โครงการจ่ายจากเงิน ส.ส.ม. ประจำปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๒๕๖๓ ตาม มติที่ประชุมสภาอบต. หนองหลอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน บางคูศรี คุรุทำนง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นงบประมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕.๖๕ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๑.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังหรือหินคลุกไหล ทาง ช้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตาม แบบมาตรฐานขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมาเลขที่ พล.น.ม. ๐๗-๒๐๑๓	๑๐๔,๐๐๐	บ้านห้วย ป่า หมู่ที่ ๑๐ สายบ้าน บางคูศรี คุรุ พัฒนา	กองช่าง												
๒๗	โครงการก่อสร้างระบบ ประปา แบบถังสูงทรง กลมเป็ญ บ้านทำนบ พัฒนาได้ หมู่ที่ ๑๒ (โครงการจ่ายจากเงิน ส.ส.ม. ประจำปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๒๕๖๓ ตาม มติที่ประชุมสภาอบต. หนองหลอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓)	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทำนบ พัฒนาได้ หมู่ที่ ๑๒ โดยก่อสร้างฐานหอถัง สูงพร้อมติดตั้งท่อถังทรงกลมเป็ญ ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ ลบ.ม. พร้อม ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบและประมาณการของอบต.หนอง หลอก	๒๕๕,๐๐๐	บ้านทำนบ พัฒนาได้ หมู่ ที่ ๑๒ (ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้าน ทำนบพัฒนา)	กองช่าง												

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและกาไรโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่ก่อกำเนิดจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓											
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒๘	โครงการปรับปรุงถนน โดยเสริมลูกรังบ้าน หนองนกกระเรียน หมู่ที่ ๑๓ สายบ้านหนองนก กระเรียน - ถนนท่าบวบสามหลัก ได้โครงการจ่ายขาดเงิน สะสม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ตาม มติที่ประชุมสภาอบต. หนองหอย สบ.ม.ว.ส.ว.มี สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓)	ปรับปรุงแบริดจ์ทางเดิมพร้อมเบดอัดแน่น กว้างเฉลี่ย ๕.๕๐ เมตร ยาว ๓,๙๐๐.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงทุนกว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๒.๕๐ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๕๕๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมเกรตเกลี่ยเบดอัด แน่นพร้อมจ่ายโครงการจำนวน ๑ ปี รายละเอียดตามแบบมาตรฐานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ทอ.ม.๐๑-๑๐๓ หรือแบบของ หน่วยงานอื่นที่มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่านี้	๖๑๓,๐๐๐	บ้านหนองนก กระเรียน หมู่ ที่ ๑๓ สาย บ้านหนองนก กระเรียน ถนนท่าบวบ สามหลัก	กองช่าง	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ซอย บ้านบางศิริรัตน์ เทียน สันเพื่อ (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามมติที่ประชุม สภาอบต.หนองหอย สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน บางศิริรัตน์ เทียนสันเพื่อ ขนาคกร้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรคอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๓๖.๕๐ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ คอนกรีตหน้า ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๒๘๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงทุนหรือ หินคลุกให้ต่างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมี ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบมาตรฐานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมาเลขที่ ทอ.ม. ๐๑-๒๐๑	๑๘๖,๐๐๐	บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ซอย บ้านบาง ศิริรัตน์ เทียนสันเพื่อ	กองช่าง	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓				พ.ศ. ๒๕๖๔							
						ช.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.
๓๐	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน แบบ ฝิวตัน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๕ บ้านพระงาม ตำบลหนองหอย (งบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๓)	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	๒,๗๗๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๕ บ้านพระงาม	กองช่าง หลัก												
๓๑	โครงการก่อสร้าง สถานีสูบน้ำประปา (งบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๓)	ขนาดกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร	๘๙๕,๐๐๐	อบต. หนองหอย	กองช่าง												
๓๒	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางผิวจราจร เคพีซี รหัสทางหลวง ท้องถิ่น น.ม.ธ. ๓๒๑- ๐๒ สายบ้านขุนเข้ บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ (งบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๓)	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพีซี รหัส ทางหลวงท้องถิ่น น.ม.ธ. ๓๒๑-๐๒ สาย บ้านขุนเข้-บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตารางเมตร	๘,๗๘๕,๙๙๙	บ้านขุนเข้ บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง												

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๔														
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.				
๓๓	โครงการ: สริมผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นบ.ย.๓๒๑-๑ สาย บ้านสายอ-หนองหอย ช่วงข้ามบึงขัว หมู่ที่ ๒ ถึงบ้านตลุกซังโค หมู่ที่ ๗ (งบประมาณอุดหนุน เฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๓)	ปรับเกรดเกลี่ยผิวทางเดิมพร้อมเสริมผิวทาง Asphaltic concrete ช่วงที่ ๑ กม. ๘+๘๕๐ ถึง กม. ๘+๘๕๐ ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อม ใส่วางข้างละ ๑.๐๐ เมตร คัดเป็นพื้นที่รวม: หล่ทางไม่ น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร ปรับเกลี่ยผิว ทางเดิมพร้อมเสริมผิวทาง Asphaltic concrete ช่วงที่ ๒ กม. ๘+๘๕๐ ถึง กม. ๑๑+๘๐๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมใส่ทรายข้างละ ๐.๕๐ เมตร คัดเป็น พื้นที่รวมไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑๘,๖๐๐ ตารางเมตร หรือรวมทั้งสองช่วงคิดเป็น พื้นที่รวมไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๒๓,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมจ่ายโครงการจำนวน ๑ ปี	๒,๘๘๐,๐๐๐	บ้านบึงขัว หมู่ที่ ๒ ถึง บ้านตลุกซังโค หมู่ที่ ๗	กองช่าง หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓ ด.ค.														
รวม	๓๓ โครงการ		๒,๘๘๐,๐๐๐																	

## ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

## ๖.๒ แผนงานภาครัฐ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓				พ.ศ. ๒๕๖๔								
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓	โครงการก่อสร้างฝายน้ำ ล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนกกระเรียน หมู่ที่ ๑๑	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้ง คอนกรีตรวมพื้นที่ ๓๔๔ ตารางเมตร หนา ๐.๑๒ เมตร คิดเป็นปริมาณคอนกรีตได้ไม่ น้อยกว่า ๔๓.๒๘ ลบ.ม. พร้อมแทคยอนกรีต อาคารสลายพลังงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็น ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐.๘๐ ลบ. ม. พร้อมแทคยอนกรีตตาม GB๑ ,GB๒ ,GB๓ ,GB๔,รวม ๓๘.๘๒ ลบ.ม. พร้อมทั้งหิน ใหญ่คิดเป็นพื้นที่ ๘๒๕.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๒๕ เมตร พร้อมงานเรียงหินยาแนว คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐.๐๐ ตาราง เมตรพร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบของภาค.หนองคาย	๕๒๗,๐๐๐	บ้านหนองนก กระเรียน หมู่ ที่ ๑๑	กองช่าง													



๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๖.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔														
						พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๓	ม.ค.	ธ.ค.	ก.พ.	เม.ย	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๒	โครงการก่อสร้างฝาย น้ำล้นคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านท่าบ่อพัฒนา ใต้ หมู่ที่ ๑๒  (โครงการช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามมติที่ประชุม สภามต.หนองหอย สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓)	ขนาดเส้นผายค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร พร้อม เสาต.ส.ล. ขนาด ๐.๒๕x๐.๓๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร จำนวน ๑๐ ต้น คานค.ส.ล. ขนาด ๐.๒๐x๐.๓๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๖ คาน เส้นหน้า ๐.๒๕ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๓๙.๒๐ ตร.ม. คิดเป็นปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๓.๐๐ ลบ.ม. พร้อมงานดินถมไม่น้อยกว่า ๑๑๒ ลบ.ม. พร้อมลงหินคลุกเสริมผิวทาง พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบของอบต.หนองหอย	๓๘๘,๐๐๐	บ้านท่าบ่อ พัฒนาใต้ หมู่ ที่ ๑๒	กองช่าง															
๓	โครงการขุดลอกคลอง บ้านหนองนกกระเรียน หมู่ที่ ๑๑  ( งบประมาณอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ ปี๒๕๖๓)	กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๘๒ ลูกบาศก์เมตร	๓๔๐,๕๐๐	บ้านหนองนา กระเรียน หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง															

## ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

## ๒.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓		พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ค.ศ.	พ.ย.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.	
๔	โครงการขุดลอกสระน้ำ คุ้มทมนทองหลาง บ้าน หนองหอย หมู่ที่ ๑ (งบเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๓)	จุดที่ ๑ กว้าง ๖๗ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า ๔,๙๗๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๓๘ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า ๑,๙๘๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๐๐,๐๐๐	คุ้มทมน ทองหลาง บ้านหนอง หอย หมู่ที่ ๑	กองช่าง												
๕	โครงการขุดลอกสระน้ำ หนองเรือ บ้านท่าบ พัฒนา หมู่ที่ ๓ (งบเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๓)	กว้าง ๓๖ เมตร ยาว ๑๒๖ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๓๔๕ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๑,๘๐๐	สระ หนองเรือ บ้าน ท่าบพัฒนา หมู่ที่ ๓	กองช่าง												
๖	โครงการขุดลอกอ่างเก็บ น้ำตลุกหิน บ้านบุเข้ หมู่ที่ ๖ (งบเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๓)	กว้าง ๖๕ เมตร ยาว ๙๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๘๑๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๑๕,๕๐๐	อ่างเก็บ น้ำตลุกหิน บ้านบุเข้ หมู่ที่ ๖	กองช่าง												

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓		พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ท.ค.	พ.ย.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๗	โครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านใหม่ในหนอง หมู่ที่ ๑๓ (งบประมาณอุดหนุน ระบบวัดอุทกประสงค์/ เฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๓)	กว้าง ๖๖ เมตร ยาว ๘๒ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๐๕ ลูกบาศก์เมตร	๓๘๓,๐๐๐ (บาท)	บ้าน ใหม่ในหนอง หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง												
๘	โครงการขุดลอกสระน้ำ คุ้มโนนลอย บ้าน พระงาม หมู่ที่ ๑๔ (งบประมาณอุดหนุน ระบบวัดอุทกประสงค์/ เฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๓)	กว้าง ๙๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๓๒๕ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๔,๓๐๐	คุ้มโนนลอย บ้านพระงาม หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง												
๙	โครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านหนองก หมู่ที่ ๕ (งบประมาณอุดหนุน ระบบวัดอุทกประสงค์/ เฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๓)	พื้นที่ปากสระไม่น้อยกว่า ๙,๓๐๐ ตาราง เมตร พื้นที่คันสระ ๘,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า ๑๓,๐๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๒๓,๓๐๐	บ้านหนองก หมู่ที่ ๕	กองช่าง												

## ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

## ๖.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓		พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ผ.ย.	อ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.		
๑๐	โครงการขุดลอกสระเก็บ น้ำหนองค่าย บ้านท่าบ พัฒนาได้ หมู่ที่ ๑๒  (งบประมาณอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ อ.พ.ย.ถึง ปี ๒๕๖๓)	กว้าง ๖๕ เมตร ยาว ๙๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๘๑๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๑๕,๕๐๐	สระหนองค่าย บ้านท่าบ พัฒนาได้ หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง  ↕												
รวม	๑๐ โครงการ		๓,๘๓๗,๕๐๐														

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๖.๓ แผนงานเฉพาะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่ก่อกำเนิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓		พ.ศ. ๒๕๖๔										
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการชุดคลองใต้ใต้ รับน้ำเข้าสู่ระบบ บ้านหนองกก หมู่ที่ ๕	ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ทั้ง คลองกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตร งานดินขุด ไม้โดยกว่า ๑.๕๐๐ ลบ.ม. หรือ คิดเป็นพื้นที่ปากคลองไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบของ อบต.หนอง ทอย	๓๖,๕๐๐	บ้านหนองกก หมู่ที่ ๕	กองช่าง หลัก													

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๓ แผนงานสะพานและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๔												
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ย.				
๒	โครงการขยายท่อเมนน้ำ ประปา บ้านทำนบ พัฒนาใต้ หมู่ที่ ๑๒ บ้านบางซูน วันพืชมงคล	ขุดวาง ท่อท่อ พีวีซี ท่อประปา ลึ้น ๓๓.๕ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๒,๒๐๐.๐๐ เมตร พร้อมท่อประปาขึ้นน้ำ ข้อต่อข้องยและ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมถมปรับแก้ดินแดง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑-ป้าย รายละเอียดตามแบบของอบต.หนองทอย	๒๒๔,๕๐๐	บ้านทำนบ พัฒนาใต้ หมู่ที่ ๑๒ - บ้านบางซูน วันพืชมงคล	กองช่าง													

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๖.๒ แผนงานถนนและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓		พ.ศ. ๒๕๖๔										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓	โครงการก่อสร้างวง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๕  (๑. กั้นเงินโครงการใน ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี๒๕๖๓ ๒. จัดทำสัญญากับบาง สุทามาต น้อยมพุดชา สัญญาเลขที่ CNR-๐ ๔๔๓/๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เริ่ม สัญญา ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด สัญญา ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๙๐ วัน)	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ภายใตราง ๐.๕๐ เมตร ลึก ภายในราง ๐.๕๐ เมตร ทน ๐.๑๒๕ เมตร ยาว ๑๖๗.๐๐ เมตร พร้อมเสาคอนกรีต เสริมเหล็กขนาดกว้าง ๐.๗๕ เมตร ยาว ๑๖๗.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๒๕ เมตร พร้อม ขั้วโครงการ จำนวน ๓ ป้าย รายละเอียด ตามแบบมาตรฐานขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมาเลขที่ พล.บม. ๐๒-๒๐๑	๓๓๔,๐๐๐	บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่๑๕	กองช่าง													
รวม	๓ โครงการ		๕๗๕,๕๐๐															

๓. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา  
 ๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔									
						พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๔	พ.ศ. ๒๕๖๔				
๑	โครงการแข่งขันกีฬา ตำบลเสด็จ (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๑๕๘/๑๕๙)	๑. เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ระหว่างหมู่บ้านในเขตตำบลหนองขอย โดย จัดการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน ๒. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ทุกหมู่บ้านในตำบลหนอง ขอย จำนวน ๓๐๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	โรงเรียน บ้านเขว้า	กอง การศึกษา										
๒	โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๑๕๘/๑๕๙)	๑. จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.หนองขอย ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นเด็ก เยาวชน และประชาชน จำนวน ๑๕๗ คน	๒๐,๐๐๐	สถานกีฬา อบต.หนอง ขอย	กอง การศึกษา										
๓	โครงการฝึกซ้อมและส่งเสริม ตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน แข่งขันกีฬาห้องถึง สัมพันธ์ (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๑๖๐/๑๕๙)	๑. ฝึกซ้อมนักกีฬาที่จะร่วมแข่งขัน ๒. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬาใน ระดับอำเภอ ๓. ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน จำนวน ๑๓๒ คน	๓๐,๐๐๐	๑. ฝึกซ้อม นักกีฬา ณ อบต. หนองขอย ๒. ร่วมแข่งขัน กีฬาน ที่ว่า การอำเภอ พระทองคำ	กอง การศึกษา										
๔	โครงการส่งเสริมการ ออกกำลังกาย (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๑๖๑/๑๕๙)	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน รักการออกกำลังกาย ภายใต้จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้านทุก หมู่บ้านในตำบลหนองขอย	๙๖,๐๐๐	หมู่บ้านทุก หมู่บ้านในเขต ตำบลหนอง ขอย	กอง การศึกษา										



๗. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา  
๗.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่จัดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๔												
						พ.ศ. ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	-ก.ย.	
๕	โครงการบรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๑๖๒/๑๙๔)	๑. จัดบรรพชาสามเณรและศีลจารีภาคฤดู ร้อนให้เด็ก เยาวชน ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นเด็ก เยาวชน จำนวน ๗๐ คน	๒๐,๐๐๐	วัดบ้าน หนองหอย	กอง การศึกษา						↕							
๖	โครงการประกวดสวด มนต์หมู่ทำนอง สรีภัญญะ (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๑๖๗/๑๙๔)	จัดกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะให้แก่เด็กนักเรียนและ เยาวชนในตำบลหนอง	๒๐,๐๐๐	วัดบ้าน หนองหอย	กอง การศึกษา													
๗	โครงการแห่เทียน เข้าพรรษา (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๑๖๗/๑๙๔)	๑. แต่งตั้งขบวนรถแห่เทียนจัดขบวนแห่เทียน ๒. แห่เทียนร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ อำเภอพระทองคำ ๓. ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และ ประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน	๗๐,๐๐๐	ที่ว่าการ อำเภอ พระทองคำ	กอง การศึกษา													
รวม	๗ โครงการ		๑๕๐,๐๐๐															

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓											
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
๑	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการบริหารงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน ส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ พนักงานจ้าง	๑. จัดอบรมให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำนวน ๗๐ คน ๒. ศึกษาดูงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ จังหวัดภูเก็ต	๓๐๐,๐๐๐	๑. จัดอบรม ณ อบต. หนองหอย ๒. ศึกษาดูงาน จังหวัด สุราษฎร์ธานี และจังหวัด ภูเก็ต	สำนักปลัด												
๒	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรของ อบต.หนองหอย	จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรของ อบต.หนองหอย ณ วัดป่าแสงธรรม อำเภอ วังน้ำเขียว จำนวน ๗๐ คน	๓๐,๐๐๐	วัด ป่าแสงธรรม อำเภอ วังน้ำเขียว	สำนักปลัด												
๓	โครงการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ  (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๒๘/๑๙๔)	ดำเนินการในการจัดกิจกรรมและโครงการ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติโดยเฉพาะ สถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันของ ชาติอันเป็นต้นธารแห่งความเป็นชาติและ ความสามัคคีของคนในชาติ (ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๔/๒๒๒๘ สว. ๓๑ ก.ศ.๒๕๕๗)	๘๐,๐๐๐	อบต. หนองหอย	สำนักปลัด												





๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๙.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ผ.ย.	อ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๗๔/๑๙๔	๑. จัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒. จัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	พื้นที่ทำการ อปท. หนองหอย และตำบลบ้าน ท่าบ่อพัฒนา	งานป้องกัน และ บรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัด	↕												
๒	โครงการฝึกอบรม อปท. หนองหอย (หลักสูตรจัดตั้ง) ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๗๕/๑๙๔	ฝึกอบรมประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์ สมัครเข้าอบรมตามหลักสูตรการจัดตั้ง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ครอบคลุม หนองหอย จำนวน ๕ วัน	๒๐๐,๐๐๐	ที่ทำการ อปท. หนองหอย หรือ หน่วยงานที่ เป็นหน่วยฝึก	งานป้องกัน และ บรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัด													
รวม	๒ โครงการ		๒๓๐,๐๐๐															



๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อม

๑๐.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔															
						พ.ศ. ๒๕๖๓	ค.ศ.	พ.ย.	มิ.ค.	ก.พ.	ม.ค.	ก.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.						
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติฯ ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๑๙๘๘/๒๕๕๔	ดำเนินการจัดหาต้นไม้พันธุ์ต่าง ๆ มาปลูกใน พื้นที่ตำบลหนองหอย เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี	๒๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบล หนองหอย ๑๕ หมู่บ้าน	สำนักปลัด																
๒	โครงการ ร่อนู รักษ์ พันธุ์กรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๑๙๘๘/๒๕๕๔)	๑. จัดทำขอบเขตพื้นที่ปลูกพืชการ ๒. สำรวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วัฒนธรรมต่าง ๆ ๓. สำรวจ ทำรหัสพื้กิดของทรัพยากรทาง ชีวภาพและกายภาพ ๔. เข้าร่วมอบรมรวมตัวอย่างทรัพยากรทาง ชีวภาพและกายภาพและทรัพยากร วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ๕. เข้าร่วมอบรมทรัพยากรชีวภาพเพื่อ เป็นตัวอย่างแห่งตัวอย่างของรวมถึงตัวอย่าง กายภาพเพื่อเป็นตัวอย่างการศึกษา ๖. ปลูกรักษาต้นพันธุ์กรรมในแปลงปลูก ๗. จัดเลือก เก็บรักษาพันธุ์กรรมพืช ๘. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ ประโยชน์	๑๕๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบล หนองหอย ๑๕ หมู่บ้าน	สำนักปลัด																
รวม	๒ โครงการ		๑๗๐,๐๐๐																		

## ๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## ๑๐.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ค. ๒๕๖๓		พ.ค. ๒๕๖๔										
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการอบรมเยาวชน สัมพันธ์ เพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  (ข้อมูลผู้จัดทำ ปี ๒๕๖๔ หน้า ๓๒๓/๓๔๔)	อบรมเยาวชนและผู้นำท้องถิ่นเพื่อ เสริมสร้างความรู้และตระหนักรู้ถึงการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	โรงเรียน บุญเหลือ วิทยาสารณ ๒	สำนักปลัด													
รวม	๑ โครงการ		๒๐,๐๐๐															





๒. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓		พ.ศ. ๒๕๖๔							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓.	เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑. สำนักงาน ประมาณ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู</li> <li>ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง</li> <li>เครื่องปรับอากาศมีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เก็บ ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้ รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ ผลการประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕</li> <li>ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งหมด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน</li> <li>มีความเหมาะสมเวลาการทำงานของ คอมเพรสเซอร์</li> <li>การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดอื่น (นอกจกข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณา ด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาซื้อ เครื่องปรับอากาศที่มีค่า ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า</li> </ol>	๔๓,๔๐๐	อ.ต. พนงทอย	สำนักปลัด										



๓. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๓.๑ แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓		พ.ศ. ๒๕๖๔										
						ด.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ (สำหรับงานสำนักงาน)	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์(สำหรับงานสำนักงาน) จำนวน ๒ เครื่อง ๑๕๗,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคาทางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้</p> <p>๑.) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๑ GHz หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย</p> <p>๒.) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแรม Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB</p> <p>๓.) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB</p> <p>๔.) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย</p> <p>๕.) มี DVD RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย</p> <p>๖.) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง</p>	๓๔,๐๐๐	อปต.หนองทอย	สำนักปลัด													

## ๓. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

## ๓.๑ แผนงานบริการงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓		พ.ศ. ๒๕๖๔										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.	
๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LCD สี ชนิด Network แบบที่ ๑ (๑๘ หน้า/นาที)	๓.) มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง ๔.) มีเป็นพิมพ์และเมาส์ ๕.) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย  เพื่อย้ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๑ (๑๘หน้า/นาที) จำนวน ๒ เครื่องราคา ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยมีลักษณะตามประกาศ เกณฑ์ว่า ค่าทางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ ๑.) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi ๒.) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับ กระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm) ๓.) มีความเร็วในการพิมพ์สี สำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm) ๔.) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าที่ยังพิมพ์ได้ ๕.) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อย กว่า ๑๒๘ MB ๖.) มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง	๒๐,๐๐๐	ส.บต. หนองคาย	สำนักปลัด													

๓. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓		พ.ศ. ๒๕๖๔											
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA จำนวน ๓ เครื่องละ ๕,๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๗,๔๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้</p> <p>๑.) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๑ kVA (๖๐๐ Watts)</p> <p>๒.) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที</p>	๑๗,๔๐๐	อบต.หนองพอย	สำนักงานรับผิดชอบหลัก														

๓. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๔	อุปกรณ์อ่านบัตร แบบแถบประแสงต์ (Smart Card Reader )	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อนเนกประแสงต์ (Smart Card Reader ) จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๔๐๐ บาท โดยมีลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้</p> <p>๑.) สามารถอ่านและเขียนข้อมูลโมไบตรแบบ อนเนกประแสงต์(Smart Card ) ตามมาตรฐาน ISO/IEC ๗๘๑๖ ได้</p> <p>๒.) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๔.๘ MHz</p> <p>๓.) สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้</p> <p>๔.) สามารถใช้กับบัตรแบบอนุกรมกับประแสงต์ (Smart Card ) ที่ใช้แรงดันขนาด ๔ Volts, ๓ Volts และ ๑.๘ Volts ได้เป็นอย่างดี</p>	๑,๔๐๐	อบต. หนองพลอย	สำนักปลัด														
รวม	๔ รายการ		๑,๔๐๐																



ภาคผนวก





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศ ไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

บัดนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ แผนการใช้ จ่ายเงินรายละเอียดยุทธศาสตร์ฉบับนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.nonghoi.go.th](http://www.nonghoi.go.th)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

( นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย